



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณะเกษตร	ขออนุมัติทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สัตวศาสตร์) แก่ H.I.H Prince Akishino แห่งประเทศญี่ปุ่น	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
2	สถานพยาบาล มก.	ขออนุมัติการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้และลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ
3	คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้พนักงานที่ปฏิบัติงานด้านการวินิจฉัย	
4	สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	ขออนุมัติการจ่ายค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการผลิตโปรตีนเกษตร	
5	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และวิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549	มีมติให้ถอนเรื่องและมอบหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายร่วมปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อบังคับมีความชัดเจนและครอบคลุมทุกวิทยาเขต
6	สำนักงานทรัพย์สิน	ขออนุมัติหลักการ โครงการความรู้สุขภาพเกษตรศาสตร์สู่สังคม	อนุมัติ
7	รักษาราชการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ขออนุมัติให้บรรจุรายวิชารหัส 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 15 หลักสูตร	เห็นชอบให้หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสามารถบรรจุรายวิชาเอกรหัส 400 ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกในสาขาวิชา โดยให้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความจำเป็นและความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร และมอบให้รักษาราชการแทนรองฯ ฝ่ายวิชาการ นำหลักสูตรทั้ง 15 หลักสูตร ไปพิจารณาทบทวนร่วมกับคณะเจ้าของหลักสูตรเพื่อยื่นขออนุมัติการบรรจุรายวิชา 400 ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
		เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 2) รวม 21 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	สำนักงานบริหารกลุ่มภารกิจวิชาการ	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อหลักสูตรที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
9	คณะศึกษาศาสตร์	1. ขออนุมัติโครงการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ 2. ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ และกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการฯ	1. เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา 2. อนุมัติให้ออกประกาศฯ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติโครงการฯ แล้ว
10	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
11	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤษศาสตร์เศรษฐกิจ แผน ก แบบ ก 1 และแผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	
12	คณะเศรษฐศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	
13	คณะประมง	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 299390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1(1-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชา เฉพาะเลือกสำหรับทุกสาขาวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2543	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
14	สำนักประกันคุณภาพ	กำหนดการประเมินคุณภาพรอบสอง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะคณะบดีและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
15	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ข้อหารือการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรณีหลักสูตรนานาชาติ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้ว ถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาติถือว่าเป็นคนละหลักสูตรกับหลักสูตรปกติที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงไม่สามารถเข้าช้อนกัน ได้ ยกเว้นถ้าเป็นหลักสูตร พหุวิทยาการ (Multidisciplinary) ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ สามารถอนุโลมให้เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เพิ่มอีก 1 หลักสูตร”	ที่ประชุมรับทราบ
16	รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา	สรุปปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)	
17	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งหนังสือแถลงการณ์ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขึ้นยืนไม่ยอมรับในการจัดอันดับ เนื่องจากมีความสงสัยในข้อมูลที่นำไปใช้ในการจัดอันดับ การขาด ความสมบูรณ์ของข้อมูล และความน่าเชื่อถือของผู้ทำการวิจัย	ประธานฯ จึงขอให้คณะบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 1. ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรในแผน ข มากขึ้น ทำให้การศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ลดลง มหาวิทยาลัยฯ จึงควรทบทวนเรื่องหลักสูตร ที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ 2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีกระบวนการเก็บข้อมูลจากคณะ สถาบัน ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนโครงการวิจัย งบประมาณ และการตีพิมพ์ที่สมบูรณ์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ยังไม่สามารถ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
17 (ต่อ)			<p>ดึงข้อมูลเหล่านี้มารวมในแหล่งเดียวกันได้ ดังนั้น การจัดเก็บข้อมูลควรมีความถูกต้องครบถ้วน และผูกโยงไว้ในแหล่งเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการนำมาใช้</p> <p>3. ความแตกต่างของนโยบายและโครงสร้างของงาน ทำให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มีภาระงานสอนมาก จนไม่มีเวลาทำงานวิจัย</p> <p>4. ควรใช้ประโยชน์จากสถาบันวิจัยเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้นักวิจัยสามารถเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ เป็นการบูรณาการเพื่อยกระดับงานวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอน</p> <p>5. กำหนดจำนวนผลงานวิจัยที่จะตีพิมพ์ต่อปีไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ จะได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดอันดับและสร้างกระบวนการเก็บข้อมูลภายในมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนต่อไป</p>

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)



